



Bản Tin Mục Vụ
Giáo Xứ

Sao Mai

130/54 Nghĩa Phát, P.7
Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 3864 3353

Email: dinh_van_vang1947@yahoo.com



NỘI DUNG

BẢN TIN SAO MAI SỐ 143.- THÁNG 05/2019

- I.LÁ THƯ LM CH XỨ TH 05/2019:** DÂNG NHỮNG BÔNG HOA LÒNG LÊN MẸ MA-RI-A.
II.HUẤN LUYỆN NHÂN BẢN TH 05/2019: GIỚI TRẺ VÀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM.
III.MỤC VỤ HNGĐ TH 05/2019: ĐỂ CUỘC SỐNG VỢ CHỒNG LUÔN HÒA HỢP HẠNH PHÚC.
IV.HIỆP SỐNG TM TH 05/2019: CN 3 PS C; CN 4 PS C; CN 5 PS C; CN 6 PS C.
V.TRANG MỤC VỤ TH 05/2019: MV THIẾU NHI- MV GIỚI TRẺ- MV GIA ĐÌNH- MV CARITAS.
VI.THÔNG TIN GIÁO XỨ TH 05/2019.

SINH HOẠT GIÁO XỨ

SINH HOẠT ĐẠO ĐỨC TẠI NTSM

Thánh Lễ CN: 05g00-07g00-17g00.

Thánh Lễ N Thường: 5g00 – 17g30

Chiều thứ Năm: 18g00 Lễ TN

Chiều thứ Sáu: 18g00: Châu T Thế.

TUẦN ĐẦU THÁNG: BUỔI CHIỀU:

Sau lễ CN: MV Giới Trẻ châu TT.

Sau lễ T Hai: CBMCG sinh hoạt.

Sau lễ T Ba: HDGD Đaminh s hoạt.

Sau lễ T Tư: Hiệp Sống TM chung

Sau lễ T Năm: Giờ Thánh TNTT.

Trước lễ T Sáu: Đàng TG-GĐPTTT:

Giờ Thánh "Cùng Mẹ Thờ Chúa"

Sau lễ T Bảy: Bác Ái HHTM sinh hoạt.

Sau lễ chiều Thứ Tư tuần II: Đọc kinh Nhà Chờ PS

LỊCH GIẢI TÔI: Trong Giờ Châu sau lễ chiều Thứ Sáu tại NT:

LỊCH RỬA TÔI TRẺ EM: 8g15 CN

Đầu Tháng - Cha mẹ cần góp số GĐCG trước mấy ngày.

LỄ AN TANG : Cử hành 05g30 sáng các ngày trong tuần

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG – DỰ BI

HÔN NHÂN : Liên hệ với LM

Chính Xứ trước 6 tháng để học

GL Dự Tòng, Trước 3 tháng học

GL Hôn Nhân và tiến hành thủ

tục Hôn Phôi.

GIỜ LÀM VIỆC : VĂN PHÒNG HĐ

MVGX SM làm việc:

Sáng từ 09g30 đến 11g30

Chiều từ 16g00 đến 18g30

I. LÁ THƯ LM CHÍNH XỨ THÁNG 05/2019

DÂNG NHỮNG BÔNG HOA LÒNG LÊN MẸ

Tháng Năm là dịp để các tín hữu bày tỏ lòng hiếu thảo đối với Mẹ Ma-ri-a bằng việc dâng lên Mẹ những bông hoa tươi tượng trưng các việc bác ái và phục vụ tha nhân. Ngày 31 tháng 05 là lễ Đức Ma-ri-a Thăm Viếng. Nhân dịp này mỗi người chúng ta hãy noi gương Mẹ Ma-ri-a đi thăm tha nhân để cảm thông, chia sẻ và tích cực phục vụ những người đau khổ như sau :

1) TÌNH YÊU CẢM THÔNG CHIA SẺ : Sau khi vâng lời sứ thần truyền và trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Ma-ri-a đã vội vã lên đường đi thăm bà chị họ Ê-li-sa-bét. Qua sự kiện này, chúng ta cần rút ra bài học để thể hiện một tình yêu tha nhân thực sự:

-*Tình yêu đích thực phải chủ động đến với tha nhân* : Mẹ Ma-ri-a *không chờ được bà Ê-li-sa-bét mời, nhưng Mẹ đã chủ động lên đường thăm viếng bà* khi vừa được sứ thần báo tin: "Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được" (Lc 1,36-37). Chúng ta cũng phải chủ động đến với tha nhân khi hay tin để mang tình thương của Chúa đến cho họ.

-*Tình yêu đích thực phải đi đôi với sự cảm thông và chia sẻ* : Đức Ma-ri-a vội vã đi thăm bà chị họ để cảm thông và *chia sẻ niềm vui có con trai nối dõi* với bà, khiến bà không còn bị tủi hổ giữa người đời (x Lc 1,25), và cũng để *chia sẻ niềm vui ơn cứu độ* khiến thai nhi Gio-an nhảy mừng vì được khỏi tội tổ tông truyền (x Lc 1,43-44). Cũng vậy, khi đến thăm tha nhân mỗi người chúng ta có bốn phận phải mang niềm vui của Chúa đến để an ủi những ai đang buồn sầu do gặp thất bại làm ăn, động viên những đôi vợ chồng bất hạnh, hòa giải những tranh chấp, phúng viếng cầu nguyện cho những người mới qua đời...

2) TÌNH YÊU DẪN THÂN PHỤC VỤ :

-*Tích cực dẫn thân* : Dẫn thân nghĩa là tích cực nhiệt thành : thấy việc là làm, thấy có nhu cầu là sẵn sàng đáp ứng. Noi gương Mẹ Ma-ri-a, chúng ta sẽ luôn tích cực chủ động, không quản ngại hy sinh, không tính toán hơn thiệt khi đi đến với tha nhân, vì biết rằng : "Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân..." (Kinh Hòa Bình).

-*Khiêm nhường phục vụ* : Mẹ Ma-ri-a đã ở lại nhà bà Ê-li-sa-bét ba tháng để giúp đỡ bà chị họ quán xuyến việc nhà (x Lc 1,56). Sau này Chúa Giê-su cũng đã rửa chân phục vụ cho các môn đệ trong bữa Tiệc Ly Vượt qua (Ga 13,4-15; Mc 10,45), chúng ta cũng phải sẵn sàng khiêm hạ phục vụ cộng đoàn, nhất là phục vụ những người bất hạnh, những trẻ mồ côi, những người già cả neo đơn, người phong cùi, bệnh nhân HIV-AIDS...

Ước chi mỗi tín hữu chúng ta hãy noi gương Mẹ Ma-ri-a khi xưa lên đường đến thăm những người đau yếu, cô đơn... hầu nên nhân chứng tình thương của Chúa và trở thành ánh sáng chiếu soi giúp người đời nhận biết tin yêu Chúa để được hưởng ơn cứu độ.

LINH MỤC CHÍNH XỨ SAO MAI

Đaminh ĐINH VĂN VĂNG

II. THỰC TẬP NẾP SỐNG NHÂN BẢN THÁNG 05/2019

GIỚI TRẺ VÀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

1. LỜI CHÚA : Chúa phán :**“VẬY TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH EM MUỐN NGƯỜI TA LÀM CHO MÌNH, THÌ CHÍNH ANH EM CŨNG HÃY LÀM CHO NGƯỜI TA. VÌ LUẬT MÔ-SÊ VÀ LỜI CÁC NGÔN SỬ LÀ THỂ ĐÓ” (Mt 7,12).**

2. CÂU CHUYỆN :

Một trong những yếu tố dễ dễ gây thiện cảm với người khác là có tinh thần trách nhiệm đối với công việc chung. Câu chuyện sau đây cho thấy điều ấy :

Ngày xưa, có một ông vua kia muốn xem tinh thần trách nhiệm đối với việc chung của dân chúng trong nước thế nào, đã sai người khiêng một tảng đá lớn đặt chắn ngang một con đường liên tỉnh và nấp vào một bụi cây gần đó quan sát thái độ của người qua lại. Vua thấy có nhiều người đi bộ đi xe trên con đường này. Những người đi bộ thì vòng qua tảng đá mà đi. Còn nhiều người đi xe đến nơi gặp tảng đá chắn ngang chỉ biết dừng lại cầu nhàu kêu trách nhà vua đã không sớm cho người đến khai thông con đường cho dân được nhờ, rồi họ quay đầu xe trở lại để tìm đi con đường khác, và tảng đá to đùng kia cứ tiếp tục nằm chắn ngang trên mặt đường. Đến gần trưa, nhà vua thấy một bác nông dân đi tới đang ngồi trên chiếc xe bò cồng kềnh. Nhìn thấy tảng đá chắn ngang, bác nông dân liền dừng xe lại nháy xuống xe và cố sức đẩy tảng đá sang một bên đường. Loay hoay một mình mãi không xong, bác nông dân liền kêu gọi thêm một số thanh niên trai tráng cùng hợp tác với mình để đẩy tảng đá. Chỉ sau một thời gian ngắn, con đường lại trở nên thông thoáng và xe cộ có thể tiếp tục qua lại bình thường. Sau khi dời được tảng đá, bác nông dân đã quay trở lại chiếc xe bò để đi tiếp cho kịp phiên chợ. Bỗng bác nhìn thấy một gói tiền vàng ai đó vừa mang đến đặt ngay tại chỗ tảng đá to đùng kia. Đó chính là món quà do Đức Vua truyền thưởng cho người có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc chung (*Viết theo Inspiration and Friendship*).

3. SUY NIỆM :

- Trong cuộc sống hằng ngày tại gia đình hay ngoài xã hội, chúng ta thường hay gặp nhiều kẻ thiếu tinh thần trách nhiệm đối với việc chung như người ta thường nói: “Cha chung không ai khóc !”. Khi gặp một việc khó khăn kẻ vô trách nhiệm thường hay đổ lỗi cho người khác mà không nghĩ rằng mình cũng có phần trách nhiệm gây ra sự cố. Chẳng hạn: trong mùa mưa, các lỗ ga trên cống nước tại các khu xóm thường hay bị nghẹt, vì bị rác bít lỗ thông, gây ra tình trạng lụt lội cục bộ, nước dơ bẩn chảy ngược vào các căn nhà nào có nền thấp hơn mặt đường. Thế mà nhiều người trong xóm trong tình trạng đó vẫn bình chân như vại. Họ chỉ lo quét nước dơ từ trong nhà ra ngoài và kêu trách cơ quan chức năng không sớm khắc phục tình trạng lụt lội này, đang khi lẽ ra họ có thể hợp tác để giải quyết việc khai thông cống rãnh kia.

- Cũng có nhiều người sống chung trong một chung cư lại thiếu ý thức vệ sinh và vô trách nhiệm, nên đã quăng những bịch ny-long rác thải từ lầu cao xuống đường làm rác rến trong túi ny-lông bắn tung tóe, gây ô nhiễm môi trường và làm mất vẻ mỹ quan của thành phố.

- Điều cần làm ngay là mỗi người chúng ta hãy ý thức trách nhiệm trong các việc chung. Thay vì đổ lỗi cho tha nhân thì hãy làm hết sức mình để giải quyết sự việc, như có người đã nói: “Thà thắp lên một ngọn đèn, còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối”.

4.THẢO LUẬN : Bạn sẽ làm gì thể hiện tinh thần trách nhiệm, điều kiện thành công sau này ?

5. LỜI CẦU: Lạy Chúa xin ban ơn giúp chúng con có tinh thần trách nhiệm với việc chung. Xin cho chúng con dẫn thân hy sinh phục vụ trong tinh thần khiêm hạ noi gương Chúa khi xưa.- AMEN.

LM ĐAN VINH

III. MỤC VỤ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TH 05/2019

ĐỂ CUỘC SỐNG VỢ CHỒNG LUÔN HÒA HỢP HẠNH PHÚC

1. LỜI CHÚA: Thánh Phao-lô khuyên các tín hữu như sau: “Anh em đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau” (Ep 4,30-32)

2. CÂU CHUYỆN: TÌNH YÊU CẦN HÀNH ĐỘNG HƠN LỜI NÓI.

Ngày nọ, một đôi vợ chồng bướm tranh cãi nhau. Con nào cũng cho rằng tình yêu của mình nhiều hơn bạn kia không ai chịu thua ai. Sau cùng để xác định hơn thua, bướm đực đề nghị: “Ngoài vườn có một cây hoa hồng. Vậy sáng mai ai sẽ đến ngồi vào trong bông hoa hồng trước, khi nó vừa nở ra sẽ chứng tỏ mình có tình yêu nhiều hơn”. Hôm sau, ngay từ sáng sớm bướm đực đã bay đến đứng chờ ngay bên bông hoa sắp nở, chờ khi nó vừa nở ra là chú sẽ chui vào trước bướm cái. Có điều khi sắp tới lúc hoa nở mà bướm cái vẫn chưa xuất hiện. Khi hoa vừa nở, chú bướm liền nhanh chân chui vào. Nhưng chú rất ngạc nhiên khi thấy bướm cái đã có mặt trong bông hoa rồi. Có điều khi nhìn kỹ thì chú thấy bướm cái đã bị chết khô. Thì ra để nắm chắc phần thắng, bướm cái đã bay đến cây hoa hồng ngay từ tối hôm trước. Cô định sáng sớm hôm sau khi hoa nở và gặp bướm đực cô sẽ chứng tỏ tình yêu cô dành cho chú thật lớn lao. Nhưng chẳng may cô lại bị chết ngạt khi nó chưa kịp nở !

3. SUY NIỆM:

1) Tình yêu đích thực đòi vợ chồng biểu lộ tình cảm và năng đối thoại với nhau:

Đối với tâm lý người nữ: “Tình yêu bởi tai nghe”. Người chồng cần nói những lời dịu dàng êm ái kèm theo những cử chỉ âu yếm với vợ. Những lời yêu thương chính là gia vị giúp tình yêu vợ chồng thêm đậm đà thấm thiết. Nhờ đối thoại, vợ chồng sẽ dễ dàng thống nhất ý kiến như khi muốn thay đổi chỗ ở hay làm việc, sắp xếp đồ đạc cho căn nhà được ngăn nắp hơn, cách nuôi dạy con cái và cách ứng xử xứng hợp với cha mẹ đôi bên, xã giao với bạn bè, hình thành một nếp sống đạo đức cho gia đình... “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”.

2) Tình yêu đích thực đòi vợ chồng phải hy sinh chịu đựng và tha thứ cho nhau:

Vợ chồng có nhiều cách bày tỏ tình yêu với nhau: từ lời nói “Anh yêu em” hay “em yêu anh”, đến thái độ ân cần, cử chỉ thân mật, khen nhau thành thật, tặng quà nhân ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới. Khi về chung sống các thói hư sẽ dần lộ diện. bấy giờ hai người cần biết nhẫn nhịn chịu đựng nhau, vì “một sự nhịn bằng chín sự lành”. Dĩ nhiên có những điều không thể nhượng bộ, nhất là về luân lý đạo đức. Khi xảy ra bất hòa, vợ chồng cần cấp thời làm hòa với nhau như lời dạy của thánh Phao-lô: “Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn” (Ep 4,26).

3) Tình yêu đích thực đòi vợ chồng phải chung thủy và chu toàn bổn phận với nhau:

Khi cử hành hôn lễ, hai người đã thề hứa chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu... Do đó, sau giờ tan sở người chồng cần nhớ mình còn vợ con ở nhà, nên cần về nhà ăn cơm chung. Cần tránh những giao du thân mật với bạn bè khác phái vì có nguy hại cho sự chung thủy vợ chồng. Cũng cần tránh thái độ ghen tuông quá đáng, vì ghen tuông chính là con sâu sẽ bào mòn tình yêu vợ chồng.

4) Tình yêu đích thực đòi vợ chồng năng cầu nguyện với nhau và cho nhau:

Hãy lập bàn thờ nơi trng trọng để gia đình luôn có Chúa hiện diện. Chúa sẽ hiện diện để chia sẻ niềm vui nỗi buồn của gia đình, giúp vợ chồng con cái yêu thương nhau và cùng nhau vượt qua các gian nan thử thách gặp phải trong cuộc sống. Giờ cầu nguyện gia đình rất cần cho hạnh phúc. Vì thế, hai người cần cầu nguyện chung với nhau mỗi tối khoảng 10 phút.

4. LỜI CẦU :

Lạy Chúa. Xin giúp chúng con trong cuộc sống hôn nhân biết từ bỏ ý riêng cùng những đam mê, tật xấu, để xây dựng gia đình hòa hợp hạnh phúc. Xin cho gia đình chúng con ý thức chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng qua lối sống yêu thương, hầu giúp các gia đình lương dân gần bên nhận biết Chúa với chúng con.- AMEN.

LM ĐAN VINH

IV. HIỆP SỐNG LỜI CHÚA THÁNG 05/2019

CN 3 PHỤC SINH C - Tuần lễ từ 05/5 – 11/05/2019)

- LỜI CHÚA: "Cứ thả lưới bên phải mạn thuyền, thì sẽ bắt được cá" (Ga 21,6).

- Ngày nay, các tín hữu chúng ta có nhiều dấu hiệu giúp nhận ra nhau và giúp người ngoại nhận ra chúng ta là môn đệ Đức Ki-tô như : Đeo ảnh Thánh giá; Làm dấu Thánh giá; Cầu nguyện tại gia và dự lễ tại nhà thờ; Lập bàn thờ Chúa tại nơi trang trọng nhất trong nhà; siêng năng tham dự các khóa Giáo lý Thánh kinh; Nói về Chúa cho những người muốn tìm hiểu..... Tuy nhiên dấu hiệu của người môn đệ thực sự của Chúa Giê-su lại là : sống tình yêu thương, khiêm nhường phục vụ, chia sẻ cơm áo và an ủi giúp đỡ những người khổ bất hạnh..... dựa theo các kinh "Mười điều răn Đức Chúa Trời", "Sáu điều răn Hội Thánh", "Thương người có mười bốn mối" và "Kinh Hòa bình".

- LẠY CHÚA GIÊ-SU PHỤC SINH. Lúc chúng con đi tìm Chúa trong nước mắt sầu thương, xin hãy âu yếm gọi tên chúng con, như Chúa đã gọi tên chị Ma-ri-a Mác-đa-la đang đứng khóc bên cạnh mồ trống. Lúc chúng con chán nản và muốn bỏ Chúa để trở về đường cũ, xin hãy cùng đi với chúng con trên những nẻo đường dài, như Chúa đã đi với hai môn đệ về làng Em-mau. Lúc chúng con đóng kín cửa lòng vì sợ hãi, xin Chúa hãy ngự đến đứng giữa chúc bình an cho chúng con như Chúa đã đến và trấn an các tông đồ đang khiếp nhược sợ hãi. Lúc chúng con cố chấp làm theo ý riêng và ngày một xa cách anh em, xin hãy biến đổi lòng trí chúng con, như Chúa đã không bỏ mặc Tông đồ Tô-ma cứng lòng tin. Lúc chúng con vất vả thâu đêm mà không đạt được kết quả nào, xin hãy dẫn đường chỉ lối và bổ dưỡng chúng con trong tiệc Bẻ Bánh như Chúa đã làm cho các Tông đồ trong Tin mừng hôm nay. - Amen

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH C

(Tuần lễ từ 12/05 – 18/05/2019)

- LỜI CHÚA: "Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi" (Ga 10,14).

- Ngày nay, Hội thánh cũng đang cần có nhiều mục tử nhân lành giống như Đức Giê-su. Đó là những linh mục tình nguyện phục vụ bà con trong những vùng sâu vùng xa. Hiện nay cả nước chúng ta mới có được gần 2.000 linh mục và 7.000 tu sĩ nam, nữ. Một con số nhỏ bé so với nhu cầu của 82 triệu dân. – Hôm nay là ngày cầu nguyện đặc biệt cho Ôn Thiên Triệu. Chúng ta hãy xin Chúa ban thêm nhiều người trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi để tận hiến cuộc đời theo Đức Giê-su. Quyết tâm sống cho trọn 3 nhân đức Chúa dạy trong Tin mừng : khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh. Chính nhờ tinh thần từ bỏ mà họ sẽ trở nên thanh thoát. Chính nhờ sự bỏ mình để vâng phục thánh ý Thiên Chúa biểu lộ qua ý bề trên, mà họ sẽ tránh được thói tự mãn ích kỷ, ham mê danh vọng quyền hành. Chính nhờ đời sống khiết tịnh, mà họ có thể mở rộng con tim để yêu thương và đón nhận hết mọi người. Chính nhờ thái độ hy sinh quên mình và hết lòng phục vụ tha nhân mà họ sẽ nên dấu chỉ môn đệ thực sự của Đức Giê-su.

- LẠY CHA LÀ CHỦ RUỘNG. Đồng lúa đã tới lúc chín vàng cần được cắt gặt hái. Xin Cha sai thêm những thợ gặt lành nghề đến thu hoạch đồng lúa của Cha. Xin Cha gieo vào lòng các bạn trẻ hôm nay những ước mơ và hoài bão lớn lao cùng những lý tưởng cao cả. Ước gì họ nghe được tiếng kêu của những người đang bị áp bức, cảm nghiệm được cơn đói Lời Chúa và khát Tình Thương của những kẻ bất hạnh, thấy được những nỗi khó khăn của biết bao người đang bị đau khổ tinh thần và đói cơm bánh vật chất...để sẵn sàng phục vụ họ với hết khả năng của mình.- Amen.

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH C

(Tuần lễ từ 19/05 – 25/05/2019)

- LỜI CHÚA: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em" (Ga 13,34).

- Yêu thương không dừng lại những biểu hiện bên ngoài như: Mắt nhìn đắm đuối, lời nói dịu dàng, cử chỉ âu yếm, tim đập loạn nhịp... Tình yêu đúng nghĩa sẽ biểu lộ qua các việc: Năng nghĩ đến và làm điều tốt cho người mình yêu, quảng đại cho đi mà không tính toán, không chấp nhất những lầm lỗi và sẵn sàng chữa lỗi cho người yêu, sẵn sàng hy sinh chịu chết cho người yêu. Có nhiều dấu hiệu để giúp người khác nhận ra Ki-tô hữu như: đeo ảnh, làm dấu thánh giá, treo ảnh Chúa trong nhà... Nhưng dấu hiệu quan trọng nhất Đức Giê-su dạy hôm nay chính là sống tình yêu thương. Đây cũng là một phương thế truyền giáo hữu hiệu như Lời Chúa phán: "Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em Đấng ngự trên trời" (Mt 5,16).

- LẠY CHÚA GIÊ-SU, ước chi chúng con dám bỏ mình đến với tha nhân. Xin cho chúng con đón nhận được ơn Thánh Thần để sẵn sàng mở rộng đôi tai lắng nghe người khác, mở lòng yêu thương và mở rộng tay để nối vòng tay lớn. Xin cho Thánh Ý Chúa sớm được thực hiện nhờ sự hiệp nhất của các môn đệ Chúa, cùng nhau xây dựng một Trời Mới Đất Mới công bình và yêu thương, bắt đầu từ gia đình, cộng đoàn, xứ đạo và sau cùng đến mọi dân trên thế giới .- Amen

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH C

Tuần lễ từ 26/05 đến 01/06/2019-Ga 14,23-29

VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG

- LỜI CHÚA: "Thầy đi thì ích lợi cho anh em" (Ga 16,7).

- Ngày nay có những lúc chúng ta cảm thấy khô khan nguội lạnh khi làm các việc đạo đức như đọc kinh dự lễ. Chúng ta cảm thấy như đang bị Thiên Chúa bỏ rơi như Chúa Giê-su trên thập giá đã phải thốt lên: "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Sao Ngài bỏ rơi con ?" (Mt 27,46). Nhưng thực ra Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người tạm ẩn mặt đi để thử thách đức tin của chúng ta, để cho đức tin của chúng ta thêm nhiều công phúc như lời Chúa Phục Sinh đã nói với Tông đồ Tô-ma: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin" (Ga 20,29).

- LẠY THIÊN CHÚA GIẤU LÒNG TỪ BI NHÂN ÁI. Cho tới bây giờ dường như chúng con mới chỉ mến Chúa bằng môi miệng giống như dân Do thái xưa bị quở trách : "Dân này thờ kính Ta ngoài môi miệng, còn lòng chúng thì ở xa Ta". Xin cho chúng con luôn ý thức sự hiện diện của Chúa trong từng phút giây cuộc sống, để phó thác cậy trông vào tình thương quan phòng của Chúa mọi lúc mọi nơi. Xin cho chúng con biết nhìn thấy Chúa đang bị bỏ rơi nơi những người bệnh tật lang thang để phục vụ họ như phục vụ chính Chúa, hầu được Chúa chúc phúc và ban ơn cứu độ trong ngày phán xét sau này.- AMEN.

V. TIN MỤC VỤ SAO MAI THÁNG 04/2019

1. MỤC VỤ GIỚI TRẺ:

1) các Giáo Họ sẽ lập danh sách các bạn trẻ tuổi từ 16 đến 30 để mời tham dự thánh lễ MVGT tối Thứ Bảy cuối tháng và các sinh hoạt khác. Mời ca viên các Ca Đoàn là thành viên chủ lực của Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Xứ, cùng tham dự thánh lễ và các sinh hoạt của MVGT.

Để tạo quỹ cho Mục Vụ Giới Trẻ hoạt động, cha chính xứ đã thành lập **Tổ Ve Chai** do chị **Anna ĐỖ THỊ CHIẾN**- Giáo Họ Phan-xi-cô làm Tổ Trưởng. Đề nghị các gia đình trong Giáo xứ Sao Mai ủng hộ cho quỹ Mục Vụ Giới Trẻ. Xin liên hệ với Tổ Trưởng Tổ Ve Chai là **chị Chiến số 0933 580 271**.

2) Thánh lễ Mục Vụ Giới Trẻ: Vào tối Thứ Bảy 28/4 vừa qua; Thánh Lễ giới trẻ lần đầu tiên đã được cử hành vào lúc 19g30 do Cha **Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh** cử hành và giảng thuyết. Do trùng với buổi liên hoan của đôi HP trong GX và dịp lễ nghỉ dài ngày nên số bạn trẻ đã tham dự được trên 50 người. Hy vọng ngày họp mặt tháng 5/2019 sắp tới phụ huynh sẽ động viên các bạn trẻ tham dự đầy đủ hơn.

2. MỤC VỤ THIẾU NHI:

Năm nay lễ Thêm Sức của lớp Thêm Sức II sẽ cử hành sớm hơn mọi năm : **Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn sẽ về Sao Mai cử hành Thánh Lễ ban phép Thêm sức cho các em**

vào hồi 17g00 Thứ Hai 10/6/2019 (sau Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống). Sau đó Thánh lễ **Rước Lễ Lần Đầu cử hành hồi 7g00 sáng Chúa Nhật 23/06/2019 lễ kính Minh Máu Thánh Chúa**. Đề nghị các phụ huynh nhắc nhở con em ôn tập Giáo lý Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu chuẩn bị thi cuối khóa và chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thánh Thể và Thêm sức. Đặc biệt khuyến khích các em siêng năng tham dự lễ chiều hằng ngày nhất là dịp các em nghỉ hè..

3. MỤC VỤ GIA ĐÌNH:

Trong tháng 5, ban đại diện MVGD sẽ tiến hành các sinh hoạt sau:

Hàng tuần, Tiếp tục học hỏi lời Chúa, cầu nguyện và Chia sẻ cảm nghiệm đức tin trong cuộc sống hằng ngày. Đến thăm các gia đình trong giáo xứ nhân ngày **NGÀY CỦA MẸ** (Ngày 12 tháng 5/2019). Cộng tác cùng Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ trong việc phục vụ tháng Hoa Kinh Đức Mẹ. Mọi chi tiết xin liên hệ Đại diện ban MVGD Anh Giuse PHẠM PHÚ CƯỜNG (SĐT: 0908 841 328) hoặc Chị Maria HUỖNH HỒNG HẠNH (SĐT: 0908 633 537)

4. MỤC VỤ CARITAS:

Trong Tháng qua các chị em trong Gia đình Caritas SM vẫn thực hiện các công tác như sau :

- Mua thức ăn cho bệnh nhân nghèo mái ấm Caritas Hạt Chí Hòa 16 bữa ăn mỗi tháng.
- Tặng chụp nển phục sinh cho nhà thờ như Mẫu Tâm (500). Sao Mai (700). Dự lễ cầu nguyện cho bệnh nhân tại mái ấm Hà Đông đ. Dương Quảng Hàm
- Tiếp xúc giao lưu với các em khuyết tật Lạng Sơn – Xóm mới. Kính viếng , cầu nguyện và dự lễ an táng cha Giuse Trung Thu tại nhà thờ Chí Hòa
- Tri ân : Trong tháng 4 Gia đình Caritas Lộ Đức cảm ơn lòng quảng đại của Bà Chiển và chị Hiền thuộc khu họ Phanxico Xavie đã chia sẻ tiền và thức ăn cho mái ấm Chí Hòa .

VI. THÔNG TIN THÁNG 05/2019

1) THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ : Lễ Thánh Giu-se Lao Động ngày 01/05/2019 cũng là đầu tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ. Theo thông lệ, Giáo xứ sẽ tổ chức cung nghinh Đức Mẹ vào hồi 17g00 rồi dâng hoa và thánh lễ kính thánh Giu-se. Đến ngày Giã Hoa cuối tháng, đội góa sẽ dâng hồi 17g00 Thứ Bảy 25 tháng 05 năm 2019. Sau buổi dâng hoa là Thánh Lễ kính thánh Giu-se Lao Động. Mời cộng đoàn tham dự.

2) NGÀY CHÀU LƯỢT CỦA GX SAO MAI: Theo thông lệ, sau lễ trẻ em 7g00 sáng Chúa Nhật 05/05/2019, sẽ đặt Minh Thánh Chúa và các Giáo Họ, các Đoàn Thể và cộng đoàn thay phiên châu Minh Thánh Chúa đến 16g45 cùng ngày. Mời cộng đoàn tham dự đông đủ sốt sắng.

3) BAN PHÉP RỬA TỘI CHO TRẺ EM MỚI SINH: Các trẻ em mới sinh sẽ được chịu phép RT vào 8g30 sáng CN 12/05/2019. Đề nghị cha mẹ góp sổ Gia Đình Công Giáo trước ngày rửa tội. Cha mẹ sẽ cùng người đỡ đầu mang con đến nhà thờ hồi 08g15. Khi đi mang theo một khăn trắng và một cây nến trắng.

4) VIỆC ĐÓNG GÓP TRỪNG TU NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI-GÒN: Hưởng ứng lời kêu gọi của Tòa Tổng Giám Mục, đề nghị các gia đình GX Sao Mai sẽ quảng đại đóng góp Quỹ Trùng Tu Nhà Thờ Chính Tòa Sài Gòn qua các vị Trùm Chánh hoặc nộp tại Văn Phòng HĐMVGX. Nhớ ghi rõ số tiền gia đình góp phía ngoài phong bì. Giáo Xứ sẽ nộp kết quả đợt I vào sáng thứ Ba 07/05/19. Đề nghị các vị Trùm Giáo Họ tích cực đi thu lại các phong bì đã chuyển tới các gia đình trong Mùa Chay vừa qua.

6) TIN BUỒN: Trong Tháng 04/2019 vừa qua, Chúa đã gọi Bà ANNA Nguyễn Thị NGO (Bà CHẨM) Thọ 88 tuổi, thuộc GH Gioan Baotixita, Ông ĐAMINH Nguyễn Văn VỸ, Thọ 89 tuổi thuộc Giáo Họ Phêrô. Ông GIUSE Nguyễn Văn ĐẶNG, Thọ 69 tuổi, thuộc Giáo Họ Phêrô và Ông GIOAN B. Hoàng Đình THỤY, Thọ 85 tuổi thuộc Giáo Họ Phêrô về với Chúa. Xin phân ưu cùng các tang quyến. Nguyện xin Chúa sớm đưa các Linh hồn ANNA, ĐAMINH, GIUSE, và GIOAN BAOTIXITA về hưởng Tôn Nhan Chúa.

TRUYỀN THÔNG SAO MAI